

# ThaiMediaPR

HOME EVENTS+ PROMOTION+ การศึกษา ธนาคาร/การเงิน/หลักทรัพย์ ธุรกิจ/ตลาด/โฆษณา/อุตสาหกรรม

## PwC ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้ตรวจสอบผลคะแนนงานประกาศรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556

Added by admin on May 6, 2014.

Saved under ธุรกิจ/ตลาด/โฆษณา/อุตสาหกรรม

8+1

บริษัท PwC ประเทศไทย (ไพร์ชวอดเดอร์เฮาส์คอปอเรต) นำโดย หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี และ Technology, Information, Communications and Entertainment (TICE) Leader นาง ณัฐพร พันธุ์อุดม ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องการประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดล้น งานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์ “นาฏราช” ประจำปี 2556 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

สมพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Radio-Television Broadcasting Professional Federation: RTBPF) ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราชเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน และยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์สู่สังคม ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพ โดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้

“ในนามของPwC ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับควมไว้วางใจในการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะทำงานอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งรางวัลนาฏราช ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่มอบให้กับคนในวงการบันเทิง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติสูงสุดต่อผู้ที่ได้รับ รวมทั้งยังเป็นกำลังใจให้แก่ ศิลปิน นักแสดง ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้ง บุคคลเบื้องหน้า และเบื้องหลัง เพื่อที่จะผลิตผลงานคุณภาพและอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป” นาง ณัฐพร กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนนนั้นจะดำเนินการโดย บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไวส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ และได้รับการตรวจสอบจาก PwC ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในงานประกาศผลรางวัลระดับนานาชาติที่รู้จักกันดี อาทิ รางวัล Academy Awards (The Oscars) โดยผลการลงคะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด และรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดล้นรางวัล นาฏราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 นี้ มาจากการร่วมลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนในรอบคัดเลือก ซึ่งได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างวันที่ 10 – 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

สำหรับขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นการลงคะแนนในรอบตัดล้นนั้น ผู้มีสิทธิลงคะแนนจะดำเนินการลงคะแนนระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2557 โดยทาง PwC ประเทศไทยจะเป็นผู้เปิดบัตรลงคะแนนรอบตัดล้นพร้อมกันในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เพื่อสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด

โดยในปีนี้ ทางสมพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะจัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ในวันที่อาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.45 – 17.45 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3